

แบบที่ 1 ใบมีดชอบของกลุ่ม/หน่วย

<input type="checkbox"/> อำนวยการ	<input type="checkbox"/> การเงิน
<input type="checkbox"/> นโยบาย	<input type="checkbox"/> ชุดคง
<input type="checkbox"/> ส่งเสริม	<input type="checkbox"/> นิเทศ
<input type="checkbox"/> คสน.	<input checked="" type="checkbox"/> พัฒนาการ
<input type="checkbox"/> ส่งเสริมทางวิชาการ	<input type="checkbox"/> กฎหมาย

ผู้รับมอบ: *สมิทธิ ภูมิก* วันที่: ๑๒๒๗/ก.๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาส่งอยู่ใต้น้อย



ส่งโดยระบบ AMSS++ แล้ว

- 9 ก.ย. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ด่วนที่สุด  
ที่ สคล.๐๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ ๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม ประเทศชาติ ท่ามกลางสถานการณ์อภัยมุขเคลื่อนเมือง ที่ส่งผลมาถึงเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ครูมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมไปถึงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ และบุหรี่ปัฟฟ้า ปีที่ ๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา รวมไปถึงเป็นการขับเคลื่อนให้วิถีครูเป็นวิถีสุขภาพะ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและสังคม ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ภัทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๙๕

“เรียนดี มีความสุข”